

ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรัง

ลำดับ	โครงการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ผลการดำเนินงาน
	กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ													
1.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก													ยังไม่ดำเนินการ
2.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอหาดสำราญ ปีงบประมาณ 2563													ยังไม่ดำเนินการ
3.	โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี													ยังไม่ดำเนินการ
4.	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก(สายใยผูกพันแม่ลูกพันดี) อำเภอหาดสำราญ													ระหว่างดำเนินการ
5.	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน อำเภอหาดสำราญ													ระหว่างดำเนินการ
6.	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กประถมศึกษา อำเภอหาดสำราญ													ระหว่างดำเนินการ
7.	โครงการ “อบรมนักเรียนแกนนำด้านทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา อำเภอหาดสำราญ”													ระหว่างดำเนินการ
8.	โครงการ “รณรงค์การดูแลสุขภาพช่องปากประชาชน อำเภอหาดสำราญ”													ระหว่างดำเนินการ
9.	กิจกรรม “ชาวโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก													ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ผลการดำเนินการ
10	โครงการ“พ่อแก่ แม่เฒ่า กินข้าวอร่อย” อำเภอหาดสำราญ ปี 2563													ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการวัยรุ่น วัยใส รู้ใส่ใจ รักอย่างปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563													ยังไม่ดำเนินการ
12	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มประชาชนที่เป็นสมาชิกชมรม ทูปิ่นมเบอร์วัน อำเภอหาดสำราญ ปีงบประมาณ 2563													ยังไม่ดำเนินการ
13	โครงการส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน													ยังไม่ดำเนินการ
14	โครงการส่งเสริมความรู้และเฝ้าระวังการบริโภคเกลือในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง													ยังไม่ดำเนินการ
15	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำลังกายของประชาชนอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ													ยังไม่ดำเนินการ
16	โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ตามความเสี่ยงใน รพ.หาดสำราญฯ													ยังไม่ดำเนินการ
17	โครงการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ													ยังไม่ดำเนินการ
18	โครงการอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน รพ.หาดสำราญฯ													ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	หมายเหตุ
19	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563													ยังไม่ดำเนินการ
20	โครงการพัฒนาศักยภาพการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก													ยังไม่ดำเนินการ
21	แผนรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล													ยังไม่ดำเนินการ
22	แผนรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง													ดำเนินการแล้ว
23	โครงการการใช้ยาสมเหตุสมผล													ยังไม่ดำเนินการ
24	โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร													ยังไม่ดำเนินการ
	<b>กลยุทธ์ที่ 2 : การบริการเป็นเลิศ</b>													
25	แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอ(พขอ.)หาดสำราญ ปีงบประมาณ 2563													ยังไม่ดำเนินการ
26	โครงการพัฒนาทักษะการดูแลตนเองและผู้ดูแลของผู้ป่วย เบาหวานที่ได้รับการฉีดอินซูลิน													ยังไม่ดำเนินการ
27	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตนเองในผู้ป่วยความ ดันโลหิตสูง													ยังไม่ดำเนินการ
28	โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วย โรคเบาหวาน													ดำเนินการแล้ว
29	โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มี ภาวะไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563													ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	หมายเหตุ
30	โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย													ระหว่างดำเนินการ
31	โครงการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย													ระหว่างดำเนินการ
	<b>กลยุทธ์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล</b>													
32	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญ													ยังไม่ดำเนินการ
33	โครงการพัฒนางานวิชาการ อำเภอหาดสำราญ ปีงบประมาณ 2563													ยังไม่ดำเนินการ
34	แผนการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญ													ยังไม่ดำเนินการ